

# Lời nhắn mong manh

13:40 03/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**LTS: Nhà thơ, nhà báo, nhà phê bình Mai Văn Phấn, hiện sống và làm việc ở thành phố Hải Phòng, là một trong những nhà thơ miệt mài cách tân thơ nhiều năm nay, đã có nhiều tập thơ được dịch ra nhiều nước. Anh cũng là nhà báo, nhà phê bình tài năng. Mới đây trên báo VNCA, anh viết bài: “Cất cánh từ đường biên tưởng tượng” nhân đọc hai tập thơ đã xuất bản của nhà thơ Nguyễn Nhật Huy: “Đường băng” và “Thành phố”, có nhiều bài thể hiện sự cách tân giống thơ anh: “Anh bay qua những đường biên tưởng tượng/Nơi thù ghét/Nơi thân thuộc/Nơi họ định nghĩa anh/Cho đến khi bay qua những đám mây”. Và anh nhận xét: “Đường biên trong thơ của Nguyễn Nhật Huy khơi lộ vẻ đẹp, những ảo diệu của cõi nhân sinh trong huyền nhiệm của vũ trụ”. Và: “đường biên ấy cũng phong nhiêu như đời sống này, là không - thời - gian được xác định hay bất định, nơi nhà thơ có thể nhận biết, cảm nhận bằng trực giác, linh cảm”. Đọc những dòng này, nhà báo, nhà thơ NGUYỄN HỒNG VINH đã viết bài thơ “LỜI NHẮN MONG MANH” chia sẻ với Mai Văn Phấn chung quanh những nhận xét của Mai Văn Phấn về thơ Nguyễn Nhật Huy. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:**

## LỜI NHẮN MONG MANH

*Tặng Mai Văn Phấn*

*Nguyễn Hồng Vinh*

Từ lâu thơ anh đã vượt “đường biên” (1)

Sang tận châu Âu, châu Mỹ

Hút đắm say những nhà thơ chuyển ngữ

Song họ cũng đau đầu trước Áo - Thực đan xen...

Hoa Phượng gọi Bằng lăng Thủ đô  
Cát Hải, Cát Bà như Tràng An quần thể  
Cỏ bên sông Bạch Đằng vào mùa khô vàng úa  
Sao lại xanh trên sa mạc Qatar?!

Nhiều lần gặp em trên phố Ngô Quyền  
Ngỡ tưởng bên sông Sien thơ mộng  
Nhớ - Yêu - Giận hờn - Cách trở  
Cứ giao hoà con chữ rộn hồn anh!

Những bạn thơ ở tận London  
Độc thơ anh muốn bay ngay sang gặp  
Vậy bao giờ em đến lượt?  
Hay đợi khi bung nở hoa MAI?!

Xin gửi anh chút mơ ước mong manh  
Trong vạn ngàn con chữ bủa vây  
Đúng tưởng tượng em chẳng phải là em nữa  
Của đất Phượng đỏ trời mùa hạ!

-----  
1. Nhân đọc bài “Cất cánh từ đường biên tưởng tượng” của Mai Văn Phấn trên VNCA, ngày 2/11/2024.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/loi-nhan-mong-manh>